

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์จังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๒๐๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๘๗ ราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ค (ได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ) และผ่านเกณฑ์การตัดสิน คือ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวม ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๘๗ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๒. ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่กำหนด

กรณีที่ต้องตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครฯ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๒๐๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด หรือหากมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะหมดสิทธิ หรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินการทางวินัยด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๓. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ...

๓. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลำดับที่ ๑ - ๑๘ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุภัทร จำปาทอง)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ](#)